

Bù Đóp, ngày 18 tháng 7 năm 2022

VP. HĐND - UBND HUYỆN BÙ ĐÓP  
Số: 4808  
SỐ: 18/7/2022  
Chuyển: ...  
Lưu hồ sơ: ...

## BÁO CÁO

### Kết quả đánh giá tình hình an ninh nông thôn 06 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Công văn số 1412/UBND-TH, ngày 15/7/2022 của UBND huyện Bù Đóp về báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Ba - HĐND huyện khóa V. Công an huyện Bù Đóp báo cáo kết quả như sau:

#### 1. Tình hình an ninh nông thôn

Thời gian qua, Công an huyện đã phối hợp với các đơn vị có liên quan làm tốt công tác nắm tình hình, thường xuyên tiếp xúc, vận động số đối tượng khiếu kiện trên địa bàn huyện nhằm nắm bắt di biến động, tâm tư, nguyện vọng để chủ động tham mưu, xử lý kịp thời.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, có 04 đợt 07 lượt người dân đến các cơ quan để gửi đơn khiếu kiện, trong đó: 01 đợt 01 lượt công dân đến Văn phòng tiếp công dân Trung ương, 01 đợt 02 lượt công dân gửi đơn đến Ban tiếp công dân huyện, 02 đợt 04 lượt công dân đến Ban tiếp công dân tỉnh. Nội dung khiếu kiện liên quan đến chính sách hỗ trợ đền bù việc thu hồi đất xây dựng trung tâm hành chính huyện, thu hồi đất giao cho Binh đoàn 16, tranh chấp đất với công ty Thanh Tòng, kiến nghị liên quan đến hoạt động xây dựng trại chăn nuôi heo. **Cụ thể:**

- *Vụ 01:* Qua công tác nắm tình hình, trao đổi Phòng An ninh nội địa – Công an tỉnh được biết: Ngày 22/01/2022, ông Nguyễn Tất Cường, sinh năm 1961, HKTT: Kp. Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đóp đã đến Văn phòng tiếp công dân Trung ương, số 02 Ngô Thị Nhậm, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội để khiếu kiện về chính sách hỗ trợ đền bù liên quan đến thu hồi đất xây dựng trung tâm hành chính huyện Bù Đóp. Ngày 09/02/2022, ông Cường đã trở về địa phương. Công an huyện đã báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Công an tỉnh biết, xử lý.

- *Vụ 02:* Ngày 29/3/2022, các hộ dân có đất ở và đất sản xuất nông nghiệp xung quanh khu đất dự kiến xây dựng trại heo của công ty TNHH Trang trại Kim Ngân (địa chỉ: Tổ 4, ấp Bù Tam, xã Hưng Phước) có đơn kiến nghị đến Ban tiếp công dân huyện để phản đối hoạt động xây dựng trại heo. Công an huyện đã tham mưu, đề xuất Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Bù Đóp chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp UBND xã Hưng Phước kiểm tra giấy phép, trình tự, thủ tục xây dựng trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Trang Trại Kim Ngân để có cơ sở trả lời kiến nghị của công dân, không để hình thành điểm nóng về ANTT.



- *Vụ 03*: Khoảng 09h00' ngày 12/5/2022, hộ ông Châu Văn Phong; sinh năm 1958, HKTT: ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp và hộ ông Đoàn Ngọc Minh; sinh năm 1979; HKTT: ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, có đất ở Bàu Đưng khu vực ấp Tân Lợi, xã Tân Thành đã đến Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Phước gửi đơn khiếu nại về việc tranh chấp đất với công ty TNHH Thanh Tòng. Hiện 02 trường hợp trên đã trở về địa phương. Công an huyện tiếp tục nắm tình hình vụ việc để tham mưu, xử lý kịp thời.

- *Vụ 04*: Ngày 26/5/2022, 02 trường hợp gồm ông Võ Lâm Tùng, SN: 1963, địa chỉ: Tổ 11, thôn 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp và bà Nguyễn Thị Hồng; SN: 1964; địa chỉ: Tổ 4, thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp đã đến Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Phước để đòi lại đất của Binh đoàn 16 thu hồi giao cho Trung đoàn 717 quản lý. Cả 02 trường hợp trên đều đã được chính quyền địa phương hỗ trợ cấp đất an sinh xã hội. Đồng thời, qua giải thích, vận động, 02 trường hợp trên đã trở về địa phương. Công an huyện đã báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Công an tỉnh biết, xử lý.

## **2. Kết quả giải quyết**

- Các vụ việc liên quan đến thu hồi đất đều đã được giải quyết theo quy định, có trường hợp đã được cấp đất an sinh xã hội, tuy nhiên các hộ này cho rằng chính sách đền bù chưa thỏa đáng nên tiếp tục khiếu kiện. Do vậy, các cơ quan chức năng đã ghi nhận thông tin, giải thích và tuyên truyền vận động người dân quay trở về địa phương.

- Đối với vụ việc liên quan đến tranh chấp đất với công ty TNHH Thanh Tòng tại xã Tân Thành: Công an huyện đã phối hợp Công an xã Tân Thành và các lực lượng chức năng tiếp xúc, tuyên truyền, vận động cá biệt đối với các hộ dân đang có đất tranh chấp. Đồng thời, nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, mời làm việc với 01 trường hợp đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến hoạt động phân ranh, cắm mốc tại bàu Đưng.

- Đối với kiến nghị của người dân liên quan đến hoạt động xây dựng trại chăn nuôi heo tại xã Hưng Phước: Công an huyện tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của trại heo gây ảnh hưởng đến môi trường để kịp thời báo cáo, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân không tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp gây mất ANTT. Sau khi các ban ngành chức năng kiểm tra thì trại heo đã tạm ngưng xây dựng, do vậy người dân không tiếp tục kiến nghị.

## **3. Kiến nghị, đề xuất**

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện chưa phát hiện hoạt động của các thế lực thù địch, các đối tượng xấu móc nối, lôi kéo, kích động người dân tham gia khiếu kiện. Tuy nhiên, vấn đề khiếu kiện nếu không được giải quyết kịp thời sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT tại địa phương. Để thực hiện tốt công tác đảm bảo



an ninh nông thôn trên địa bàn huyện thời gian tới, Công an huyện đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Công an huyện tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Bình Phước, các cơ quan, ban ngành địa phương, chính quyền các xã, thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình di biến động của các đối tượng khiếu kiện, kịp thời phát hiện tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người để tham mưu xử lý, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự.

- Chủ động nắm chắc các vấn đề liên quan của số khiếu kiện: Hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân khiếu kiện, kết quả giải quyết của các cấp, các ngành; việc liên hệ, móc nối giữa các đối tượng khiếu kiện; âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng khiếu kiện... để có hướng vận động, thuyết phục, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện có biện pháp hỗ trợ phù hợp đối với từng hộ dân khiếu kiện; đồng thời, chủ động phát hiện các vấn đề phức tạp xảy ra để tham mưu xử lý kịp thời.

- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và UBND các xã, thị trấn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân khiếu kiện chấp hành các quy định của pháp luật, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi xâm phạm ANQG, ảnh hưởng đến an ninh chính trị.

Công an huyện báo cáo UBND huyện Bù Đốp (qua Văn phòng UBND) biết, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện (qua Văn phòng UBND);
- Lưu: AN.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN  
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**



**Thiếu tá Điều Huỳnh Sơn**